



ประกาศสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามประกาศรับสมัครฯ ดังนี้

1. สาขาวิชาที่เปิดรับและเงื่อนไข

ที่	สาขาวิชา	คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขผู้สมัคร
1	เทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต	1.1 หลักสูตรฯ จะพิจารณารับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ เฉพาะผู้ที่ยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกเท่านั้น 1.2 หลักสูตรฯ จะพิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ โดยเลือกหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เป็นอันดับ 1 และยังมีที่ว่างเท่านั้น 1.3 หลักสูตรฯ จะพิจารณารับคำร้องของนักศึกษาที่มีผลการเรียน โดยเฉลี่ยตั้งแต่ 1.40 ขึ้นไป 1.4 หลักสูตรฯ จะคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ 1.5 หลักสูตรฯ จะรับนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาเท่านั้น
2	เทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (นวัตกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมบริการ)	2.1 หลักสูตรฯ จะพิจารณารับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ เฉพาะผู้ที่ยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกเท่านั้น 2.2 หลักสูตรฯ จะพิจารณารับคำร้องของนักศึกษาที่มีผลการเรียน โดยเฉลี่ยตั้งแต่ 1.40 ขึ้นไป 2.3 หลักสูตรฯ จะคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ และพิจารณาจากที่ว่างที่สามารถรับนักศึกษาได้ 2.4 หลักสูตรฯ จะรับนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาเท่านั้น

2 การพิจารณา สำนักวิชาฯ จะพิจารณารับนักศึกษาตามคุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขผู้สมัครตามข้อ 1 และการตัดสินใจของสำนักวิชาถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

3 กำหนดการต่าง ๆ

ที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ
1	14 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2568	รับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
2	18 มิถุนายน 2568	ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาขอลกลับเข้าศึกษาใหม่ทาง http://sutgateway.sut.ac.th
3	19 – 23 มิถุนายน 2568	1. ชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่ 1,000 บาท ตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online โดยบันทึกประวัติส่วนตัว นักศึกษาใหม่ และ Upload File เอกสารใบแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านไม่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และไม่ประสงค์เข้าศึกษา

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามประกาศเกี่ยวกับกำหนดการและข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษา และทาง Page Facebook สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568



(รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วรรณรักษ์)
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม